



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2566

เรื่อง	สื่อ
1. สก๊อปหน้า1: 'ลุ่น?'ไม่แพ้การเมือง! 'ภาวะเกษตรไทย' ต่อไป'ดีขึ้น?-แย่ลง?'	เดลินิวส์
2. 'อภัย'ประชุมขับเคลื่อนสินค้าโคนม	แนวหน้า
3. ปลัดฯถกคกก.กำกับประเมินการปฏิบัติฯ	แนวหน้า
4. รองปลัดฯร่วมงานประชุม'UNFSS+2'ผลความก้าวหน้าระบบอาหารยั่งยืน	แนวหน้า
5. สก๊อปพิเศษ: ไทย-ญี่ปุ่น ปูทางขยายตลาด ส่งออกส้มโอไทยทุกสายพันธุ์	สยามรัฐ
6. กรมวิชาการเกษตรจัดเต็ม โชว์ผลงานวิจัยใน 5 ทศวรรษ	กรุงเทพธุรกิจ
7. 2567ส่งส้มโอทุกสายพันธุ์ชายแดนปลาติบ	ไทยโพสต์
8. คอลัมน์: หน้ามองฟ้าท้าหยิ่งดิน: มังคุดไทยไปญี่ปุ่นไม่ต้องอบไอน้ำ	ไทยรัฐ
9. คอลัมน์: เสียงประชาชน: ปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตร...	ข่าวสด
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. ขยายพื้นที่รับประโยชน์อาคารอัดน้ำบ้านนาแซะ ต.บ้านนา อ.เมืองชุมพร ...	ไทยโพสต์
12. คนไทยอ่วมหนักแล้วเรือขนส่ง	สยามรัฐ

สก๊อป
หน้า 1
เดลินิวส์

**'ลุ่น?'ไม่แพ้การเมือง!
'ภาวะเกษตรไทย'
ต่อไป'ดีขึ้น?-แยลง?'**

อ่านต่อหน้า 3

สก๊อป
หน้า 1
เดลินิวส์
ต่อจากหน้า 1

66 ภาวะทางการเมืองไทย" จาก สัปดาห์ที่แล้วที่ดำเนินถึงช่วงมี วากรรม "รัฐบาลพิเศษ-สลายขั้ว การเมือง" มาถึงตอนนี้เป็นเช่นไร?? ก็ดังที่เห็น ๆ... อย่างไรก็ตาม ที่ก็น่าจะ ดู ๆ น่าจะเห็น ๆ กันไว้ด้วย...ก็รวมถึง "ภาวะทางการเมืองไทย" เพราะ

"เกี่ยวพันโยงถึงประชาชนคนไทยกลุ่มใหญ่มาก" กลุ่มที่มีอาชีพ ภาคเกษตร ซึ่งความชัดเจนกรณีนายกรัฐมนตรีคนใหม่ รัฐบาลใหม่ ก็ ช่อมหมายถึงความชัดเจนของ "นโยบายรัฐทางด้านเกษตร" ด้วย...ว่า "ต่อไปจะเป็นเช่นไร?"...

วันนั้นมาดู "อัปเดตเศรษฐกิจการเกษตร" ที่ตัวเลขก็จะ "ฉายภาพชีวิตคนเกษตร" ในช่วงไตรมาส 2 ปีนี้ "เป็นเช่นไรบ้าง?"

ทั้งนี้ "ภาวะทางการเมืองไทย" อัปเดตเศรษฐกิจการเกษตร ที่ทาง "ทีมสก๊อปเดลินิวส์" จะนำเสนอวันนี้ เป็นข้อมูลภาวะช่วง ไตรมาส 2 ปีนี้ หรือ ช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน 2566 ที่มีการเปิดเผยไว้โดย **ฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขานุการสำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตร หรือ สศก.** โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเป็น ภาวะทั้ง... สาขาพืช, สาขาปศุสัตว์, สาขาประมง, สาขาบริการ การเกษตร และรวมถึง สาขาป่าไม้ ซึ่ง...ที่ก็น่าจะดู ๆ น่าจะ เห็น ๆ กันไว้ด้วย โดยสังเขปมีดังนี้...

เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2565 ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ไทย ขยายตัวร้อยละ 0.3 โดยสาขาปศุสัตว์ สาขาประมง สาขาบริการ การเกษตร และสาขาป่าไม้ ขยายตัวเพิ่มขึ้น แต่... "สาขาพืช" ที่

เป็น "สาขาการผลิตหลักและมีสัดส่วนมากที่สุดของภาคเกษตร" มีภาวะ "หดตัวลง" ซึ่งจากข้อมูล...เพราะปัจจัยปริมาณฝน น้ำในอ่าง เก็บน้ำ-แหล่งน้ำธรรมชาติ ที่มีน้อยกว่าปีที่ผ่านมา มีน้ำไม่เพียงพอ ต่อการเจริญเติบโตของพืช ทั้งยังมีสภาพอากาศแปรปรวน และก็ ยังมีปัจจัยอื่น...

ปัจจัยลบที่ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วถึงต้นปีนี้ และ "ถึงตอนนี้พืชปัจจัยลบนี้ก็ยังคงมี!"

อันสืบเนื่องจาก "ปัจจัยลบ" ดังกล่าวข้างต้น... ในพื้นที่ ภาค

**'ลุ่น?'ไม่แพ้การเมือง!
'ภาวะเกษตรไทย'
ต่อไป'ดีขึ้น?-แยลง?'**

ตะวันออก มีลมพายุสลับกับมีฝนตกชุกต่อเนื่อง ส่งผลให้ กลุ่ม ผลไม้เกิดปัญหาดอกและผลร่วงหล่นเสียหาย ส่วนในพื้นที่ ภาคใต้ ที่มีฝนน้อยและมีสภาพอากาศร้อน ก็ส่งผลให้ ปาล์มน้ำมันและ ยางพาราเกิดปัญหาที่มีผลผลิตลดลง ขณะที่ปัจจัยลบอื่นก็คือ "ราคา ปัจจัยการผลิตที่สำคัญหลายชนิดอยู่ในระดับสูง" ไม่ว่าจะเป็น... ปุ๋ย พืช วัตถุดิบอาหารสัตว์ น้ำมันเชื้อเพลิง ทำให้ "ต้นทุนการผลิตของ เกษตรกรสูงขึ้น" เกษตรกรมีการชะลอการผลิต ลดการผลิต ใช้ ปัจจัยการผลิตลดลง จึงส่งผลให้ภาพรวมของภาคเกษตรขยายตัวได้ ไม่มากนัก

เมื่อลงลึกดูกันแบบรายสาขา กับสาขาที่ยังพอขายตัวได้-รอพัฒนาต่อไปนั่น ข้อมูลจากแหล่งดังกล่าวข้างต้นระบุว่า... “สาขาปศุสัตว์” ขยายตัวร้อยละ 3.2 ซึ่งที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นคือ สัตว์ ผลผลิตเพิ่มขึ้น ไก่เนื้อ ผลผลิตเพิ่มขึ้น และ ไข่ไก่ ผลผลิตก็เพิ่มขึ้น แต่... ก็มีสินค้าปศุสัตว์ที่มีผลผลิตลดลง คือ น้่านมดิบ เนื่องจากจำนวนแม่โคให้นมลดลง ประกอบกับ **ต้นทุนการเลี้ยงสูงขึ้น** เกษตรกรปรับลดปริมาณการให้อาหารขึ้นที่ราคาสูง **เกษตรกรบางรายต้องเลิกเลี้ยง** ปริมาณน้ำนมจึงลดลง



ถัดมา “สาขาประมง” ขยายตัวร้อยละ 5.7 โดยที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้นคือ กุ้งขาวแวนนาไม มีผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง แต่... ก็มีสินค้าประมงที่มีผลผลิตลดลง คือ สัตว์น้ำที่นำขึ้นท่าเทียบเรือ ปริมาณลดลง เพราะ **ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นต้นทุนหลักปรับตัวสูงขึ้น** ประกอบกับสภาพอากาศแปรปรวน ปลาชนิด-ปลาดุก ผลผลิตลดลง เนื่องจาก **ต้นทุนอาหารอยู่ในระดับสูง** ปริมาณน้ำมีน้อย ประกอบกับพื้นที่แหล่งผลิตสำคัญในภาคกลางมีสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย

สำหรับ “สาขาบริการทางการเกษตร” บริการเตรียมดิน เก็บ

เกี่ยวผลผลิต ขยายตัวร้อยละ 2.0 จากการที่ในปีที่ผ่านมาเกษตรกรมีการขยายเนื้อที่เพาะปลูก ส่วน “สาขาป้าไม้” ขยายตัวร้อยละ 2.2 โดยที่เพิ่มขึ้นคือ **ไม้ยูคาลิปตัส** เพิ่มขึ้นตามความต้องการของอุตสาหกรรมผลิตเชื้อกระดาษในประเทศ และการส่งออกไปตลาดญี่ปุ่น จีน ลาว **ถ่านไม้** เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของภาคบริการในประเทศ และการส่งออกไปจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ **ครึ่ง** เพิ่มขึ้นจากการส่งเสริมการเลี้ยง และเป็นที่ต้องการของตลาดอินเดีย แต่... ก็มีสินค้าสาขาป้าไม้ที่มีผลผลิตลดลง คือ ไม้ยางพารา และ ริงนก ก็ลดลง เนื่องจากการส่งออกไปจีนลดลง

จะเห็นว่า “สาขาที่ขยายตัวก็มีส่วนที่ลด” แล้ว “สาขาที่ลืมหิดตัวละ... จะยังไป??”

ทั้งนี้ ที่มีภาวะ “หดตัวลง” คือ “สาขาพืช” หดตัวร้อยละ 1.6 ซึ่งแม้ก็มีส่วนที่เพิ่มขึ้น คือ ลำไย ผลผลิตเพิ่ม ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผลผลิตเพิ่ม ข้าวนาปรัง ก็ผลผลิตเพิ่ม ขณะที่ ข้าวนาปี ผลผลิตทรงตัว แต่... ที่มีภาวะหดตัวในไตรมาส 2 ปีนี้ คือ มันสำปะหลัง ผลผลิตลดลงเพราะสภาพอากาศ ทุเรียน ผลผลิตลดลง ทั้งภาคตะวันออกและภาคใต้ เนื่องจากอากาศแปรปรวน ขณะที่ อ้อยโรงงาน สับปะรดโรงงาน ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ผลผลิตลดลงทั้งจากปริมาณฝนน้อย อากาศร้อนจัด และ **ปุ๋ยราคาสูง** เกษตรกรต้องคุมต้นทุนการผลิตด้วยการลดปริมาณการใส่ปุ๋ย ทำให้ผลผลิตไม่ค่อยสมบูรณ์ มีปริมาณผลผลิตลดลง... เหล่านี้คือ “**ภาวะทางการเกษตรไทย**” ซึ่งประชาชนที่มีอาชีพเกี่ยวข้องก็ย่อมต้อง “**ล้นภาวะทางการเมืองไทย**” ด้วย

“รัฐบาลพิเศษ” นะ... “คนเกษตรก็รอด?” “รอให้การเมืองนิ่ง?... ช่วยพัฒนาต่อ?”... “ที่มีปัญหา... ก็รอนโยบายช่วยแก้?”.

'อภัย'ประชุมขับเคลื่อนสินค้าโคนม

นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนสินค้าโคนม โดยมีกรมปศุสัตว์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เข้าร่วม ซึ่งมีสาระสำคัญการประชุมคือ 1.ติดตามความก้าวหน้าประเด็นการลดต้นทุนอาหารสัตว์ และแนวทางการขยายผลในเกษตรกรรายย่อย สหกรณ์โคนมและการ

เชื่อมโยงวัตถุดิบต่างๆ ในพื้นที่ 2.ติดตามการใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์เพื่อทดแทนอาหารชั้นได้แก่ หญ้ามันสยาม ไขมันสำปะหลัง ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และโครงการลดต้นทุนเพื่อชดเชยค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์เพื่อช่วยเกษตรกรรายย่อย เสนอกระทรวงพาณิชย์ 3.การขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ฯ ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน 4.การเฝ้าระวังและตรวจสอบการปนเปื้อนนมผง 5.การเตรียมตัว FTA ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

กับอุตสาหกรรมโคนมทั้งระบบ และ 6.แนวทางการบันทึกปริมาณน้ำนมของเกษตรกร เพื่อต่อยอดฐานข้อมูลโคนมระดับชาติ

“การประชุมครั้งนี้ เป็นการติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนสินค้าโคนม ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยได้วางแนวทางการลดต้นทุนอาหารสัตว์ เพิ่มแหล่งเงินทุน และเตรียมความพร้อม FTA เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก” นายอภัย กล่าว

ปลัดฯตกคกก.กำกับ ประเมินการปฏิบัติฯ

นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2566 ที่ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรฯ และผ่านระบบการประชุมออนไลน์

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงเกษตรฯ และความก้าวหน้าตัวชี้วัดในการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 9 เดือน ของกระทรวงเกษตรฯ รวมทั้งพิจารณารายละเอียดการขอปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดตามเกณฑ์การประเมินรอบ 12 เดือน ในการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566

รองปลัดฯร่วมงาน ประชุม'UNFSS+2' ผลความก้าวหน้า ระบบอาหารยั่งยืน

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับมอบหมายจาก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ ให้เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม UN Food Systems Stocktaking Moment (UNFSS+2) โดยมี น.ส.วนิดา กำเนิดเพ็ชร ผอ.สำนักงานเกษตรต่างประเทศ น.ส.รัชก ศ่างเพ็ญจันทร์ รักษาการแทนอัครราชทูต (ฝ่ายเกษตร) นางศุภจิต ศรีอริยวัฒน์ ที่ปรึกษา (ฝ่ายเกษตร) สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโรม เข้าร่วม ที่สำนักงานใหญ่องค์การ

อาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี สำหรับพิธีเปิดการประชุมครั้งนี้ มีนาย António Guterres เลขาธิการสหประชาชาติ เป็นประธานเปิดการประชุม และมีนาง Giorgia Meloni นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐอิตาลี ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุม กล่าวต้อนรับผู้แทนจากประเทศสมาชิก ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ การประชุม UNFSS+2 เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรี มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานปรับเปลี่ยนระบบอาหารสู่ความยั่งยืนของแต่ละประเทศในช่วง 2 ปี หลังจากที่สหประชาชาติ ได้จัดการประชุมสุดยอดระดับผู้นำด้านระบบอาหารโลก (The 2021 Food Systems Summit: FSS) เมื่อปี 2564



สฎีปปิเศษ

๑ ทีมข่าวภูมิภาค

ไทย-ญี่ปุ่น ปูทางขยายตลาด ส่งออกส้มโอไทยทุกสายพันธุ์

เลขาธิการ มกอช. เผยญี่ปุ่นแจ้งข่าวดีเตรียมอนุญาตนำเข้าส้มโอไทยทุกสายพันธุ์ คาดปี 2567 พร้อมทั้งถกหน่วยงานญี่ปุ่นสานต่อความร่วมมือเชิงวิชาการ ยกระดับมาตรฐานและต้นจุดแข็งสินค้าเกษตร เพิ่มมูลค่าจากการแสดงฉลากสารสำคัญที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพบนสินค้าเกษตร

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และคณะผู้แทนไทยจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง (MAFF) กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ (MHLW) ของญี่ปุ่น สำนักงานกิจการผู้บริโภค กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น (MOFA) และสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เพื่อผลักดันการเปิดตลาดส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้งและส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม ในการประชุมคณะอนุกรรมการพิเศษร่วมในความร่วมมือด้านความปลอดภัยอาหาร ภายใต้กรอบ JTEPA ครั้งที่ 13 ในการประชุมครั้งนี้ฝ่ายญี่ปุ่นได้เผย



จะพิจารณายกเลิกมาตรการจำกัดสายพันธุ์ในการนำเข้าส้มโอของไทย และจะเร่งรัดจัดทำเงื่อนไขการส่งออกส้มโอทุกสายพันธุ์ของไทยไปยังญี่ปุ่นด้วยวิธีการออนไลน์ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

หลังจากนี้ มกอช. และกรมวิชาการเกษตรมีแผนจะผลักดันและดำเนินงานร่วมกับฝ่ายญี่ปุ่นในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดให้สำเร็จตามเป้าหมายต่อไป คาดว่าภายในปี 2567 ไทยจะสามารถส่งออกส้มโอไปญี่ปุ่นได้ทุกสายพันธุ์ ผลสัมฤทธิ์ของความร่วมมือนี้จะช่วยส่งขยายการส่งออกส้มโอสู่ญี่ปุ่นมากขึ้น และสร้างโอกาสทางการค้าของผลไม้ไทยในตลาดต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นข่าวดีสำหรับเกษตรกรชาวสวนส้มโอของไทย

ในโอกาสนี้ เลขาธิการ มกอช. ยังได้ร่วมหารือกับองค์กรวิจัยด้านการเกษตรและอาหารแห่งประเทศไทย (National Agricultural and Food Research Organization: NARO) ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยหลักด้านการเกษตรของญี่ปุ่น ที่มีขอบเขตหน้าที่กว้างขวางครอบคลุมการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเกษตรและอาหารทั้งหมด รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทั้งภาครัฐและผู้ประกอบการผลิต



ส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรจากความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ในการหารือเพื่อเตรียมความพร้อมทางวิชาการ มุ่งเป้าในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน และความปลอดภัยสินค้าเกษตร และอาหารของทั้งสองประเทศ ต่อยอดความร่วมมือการด้านอาหารฟังก์ชัน (Functional Foods) โดยในปี 2567 จะเริ่มขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือแรก ซึ่งฝ่ายญี่ปุ่นจะให้การสนับสนุนการพัฒนาระบบมาตรฐานการแสดงผลฉลากสารสำคัญที่มีประโยชน์ต่อ



ข่าวดีเตรียมอนุญาตนำเข้าส้มโอไทยทุกสายพันธุ์ เนื่องจากญี่ปุ่นมีความเชื่อมั่นต่อระบบการกำกับดูแลการผลิตและบริหารจัดการการส่งออกส้มโอของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึง

สุขภาพบนสินค้าเกษตร (Functional Claims) สำหรับสินค้าเกษตรสดและสินค้าเกษตรแปรรูปขั้นต้นของไทย ที่ มกอช.ตั้งเป้าหมายจะศึกษาต้นแบบจากญี่ปุ่นเพื่อยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรของประเทศขยายโอกาสการส่งออกให้กับสินค้าเกษตรเฉพาะถิ่น (Local ingredients) ซึ่งประเทศไทยมีความได้เปรียบจากความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะในตลาดญี่ปุ่นซึ่งผู้บริโภคมีกำลังซื้อสูงและมีประชากรกลุ่มผู้ดูแลรักษาสุขภาพและกลุ่มผู้สูงอายุจำนวนมาก รวมถึงประเทศมาตรฐานสูงอื่นที่ปัจจุบันมีแนวโน้มความต้องการอาหารกลุ่มนี้สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

กรมวิชาการเกษตรจัดเต็ม โชว์ผลงานวิจัยใน 5 ทศวรรษ

ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน กรมวิชาการเกษตรมีผลงานวิจัยและเทคโนโลยีมากมายที่ช่วยให้เกษตรกรไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเป็นส่วนช่วยให้ภาคการเกษตรที่เกี่ยวข้องของไทยได้นำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจมากมาย รวมถึงการวางมาตรการการแก้ไขปัญหาการส่งออกสินค้าเกษตรสำคัญเพื่อนำรายได้เข้าประเทศ

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เผยว่า เพื่อเผยแพร่ผลงานของกรมวิชาการเกษตร ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคมนี้ ระหว่างเวลา 10.30-19.30 น. กรมวิชาการเกษตรจะจัดงานนิทรรศการ “5 ทศวรรษแห่งการพัฒนาวิชาการเกษตรไทย และการก้าวไปในศตวรรษที่ 6” หรือ

“5th Decades of Thai Agricultural Research Development and Advancing into th 6th decade” ณ Helix Garden ชั้น 5 ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ

ภายในงานวันที่ 19 สิงหาคม จะได้พบกับ การเสวนาบนเวที ในหัวข้อ “ความมั่นคงทางอาหารและการเกษตรภายใต้ปรากฏการณ์เอลนีโญและโอกาสการค้าตลาดคาร์บอนเครดิตในการผลิตพืชของไทย” และในวันที่ 20 สิงหาคม จะมีการเสวนาอีก 2 หัวข้อ คือ “ทิศทางการนำเข้าปุ๋ย เคมีเกษตร และ ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร” และ “การส่งออกผลไม้ไทย “แสนล้าน” สู่ตลาดโลก : เงื่อนไข กฎระเบียบ และแนวโน้มการส่งออก” รวมไปถึง ส่วนจัดแสดงนิทรรศการ Milestone

ประวัติกรมวิชาการเกษตร และนิทรรศการโชว์ผลงานวิจัยที่ประสบความสำเร็จกว่า 20 ผลงานเพื่อถ่ายทอดแนวคิดและประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัยดังกล่าวต่อสายตาคนไทยทั่วประเทศและต่างชาติทั่วโลก ตัวอย่างผลงานวิจัยที่นำมาจัดแสดง ได้แก่ จากเห็ดฟาง สู่วางงามอย่างอ่อนเยาว์, การลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อรองรับรองรับคาร์บอนเครดิตภาคเกษตร, กฤษณา ไม่มีค่าอนาคตไกล, สับปะรดพันธุ์เพชรบุรี 2 สับปะรดสำหรับอุตสาหกรรมแปรรูป และการควบคุมศัตรูพืชด้วยชีวภัณฑ์ เป็นต้น

พร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงและเสวนาบนเวที และกิจกรรมร่วมสนุกอีกมากมาย ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://web.facebook.com/doa.thaidoa>

2567ส่งส้มโอทุกสายพันธุ์ชายแดนปลาติบ

กรุงเทพฯ ● น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลส่งเสริมการส่งออกผลไม้ไทยสู่ตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยได้หารือร่วมกับหน่วยงานญี่ปุ่นเพื่อผลักดันการส่งออกส้มโอไทยทุกสายพันธุ์ พร้อมบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร ผ่านระบบการแสดงผลเอกสารสำคัญที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพบนสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรไทย

น.ส.รัชดา กล่าวอีกว่า ความคืบหน้าดังกล่าวเป็นผลจากการประชุมคณะอนุกรรมการพิเศษร่วมในความร่วมมือด้านความปลอดภัยอาหาร ภายใต้กรอบ JTEPA ครั้งที่ 13 เมื่อต้นเดือน ส.ค.2566 โดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของญี่ปุ่น ได้แก่ กระทรวงเกษตรฯ ป่าไม้ และประมง กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ สำนักงานกิจการผู้บริโภค และกระทรวงการต่างประเทศ

โดยฝ่ายไทยจะเปิดตลาดการส่งออกส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้ง และส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม ขณะที่ฝ่ายญี่ปุ่นได้เตรียมอนุญาตนำเข้าส้มโอไทยทุกสายพันธุ์จากเดิมที่อนุญาตให้นำเข้าเฉพาะส้มโอพันธุ์ทองดีจากไทย เมื่อปี 2555 โดยจะพิจารณายกเลิกมาตรการจำกัดสายพันธุ์ในการนำเข้าส้มโอของไทย และจะเร่งรัดจัดทำเงื่อนไขการส่งออกส้มโอทุกสายพันธุ์ของไทยไปยังญี่ปุ่นด้วยวิธีการออนไลน์ โดยคาดการณ์ว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2567

“ญี่ปุ่นยังมีความเชื่อมั่นต่อระบบการกำกับดูแลการผลิตและบริหารจัดการการส่งออกส้มโอของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย โดย มกอช.จะร่วมมือกับองค์กรวิจัยด้านการเกษตรและอาหารแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยหลักด้านการเกษตรของญี่ปุ่น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบมาตรฐานการแสดงผลเอกสารสำคัญที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพบนสินค้าเกษตร สำหรับสินค้าเกษตรสดและสินค้าเกษตรแปรรูปขั้นต้นของไทย พร้อมกับแลกเปลี่ยนการศึกษาร่วมกันและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร สร้าง

เครือข่ายความร่วมมือกับทั้งภาครัฐและผู้ประกอบการผลิต โดยไทยจะศึกษาต้นแบบจากญี่ปุ่นเพื่อขยายโอกาสการส่งออกให้กับสินค้าเกษตรเฉพาะถิ่นด้วย”

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า ปัจจุบันส้มโอไทยสามารถขยายตลาดส่งออกได้เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยล่าสุดเมื่อเดือน ก.ค.2566 ไทยได้ส่งออกส้มโอชิปเมนต์แรกไปจำหน่ายยังกรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา โดยเป็นส้มโอฉายรังสี 4 สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ทองดี พันธุ์ขาวใหญ่ พันธุ์ขาวน้ำผึ้ง และพันธุ์ขาวแดงกว่า ขณะที่ตลาดญี่ปุ่นยังสามารถเพิ่มช่องทางการส่งออกได้อีกมาก เนื่องจากผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นมีกำลังซื้อสูงและมีประชากรกลุ่มผู้ดูแลรักษาสุขภาพและกลุ่มผู้สูงอายุจำนวนมาก โดยการแสดงผลค่าทางโภชนาการ ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรไทย และสร้างความเชื่อมั่นต่อความปลอดภัยและคุณภาพให้กับกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายมากยิ่งขึ้น.



มังคุดไทยไปญี่ปุ่นไม่ต้องอบไอน้ำ

การประชุมคณะอนุกรรมการพิเศษร่วมในความร่วมมือด้านความปลอดภัยอาหาร ภายใต้กรอบความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) ครั้งที่ 18 กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น (MAFF) ได้แจ้งข่าวถึงการออกประกาศเงื่อนไขอนุญาตนำเข้ามังคุดไทยโดยไม่ต้องอบไอน้ำ กำจัดแมลงวันผลไม้ลงใน Official Gazette

วิธีการใหม่นี้จะทำให้ไทยส่งออกมังคุดไปญี่ปุ่นได้ภายในเดือนนี้ นอกจากนี้จะช่วยลดต้นทุนการผลิตและส่งออกมังคุดแล้ว ยังช่วยคงความสดใหม่ และไม่สร้างความเสียหายของผลมังคุด ช่วยเพิ่มอายุการเก็บรักษาให้ยาวนานขึ้น เพราะวิธีการอบไอน้ำแบบเดิม ทำให้เกิดความเสียหายกับมังคุด เช่น เนื้อยุบตัวลงเป็นหลุม เนื้อแตกเป็นรูพรุนคล้ายฟองน้ำ



เนื้อเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล และผลแข็งไม่น่ารับประทาน

ความสำเร็จในการเจรจาครั้งนี้ ถือเป็นผลงานชิ้นสำคัญของกรมวิชาการเกษตร และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ที่ได้หารือร่วมกับฝ่ายญี่ปุ่นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562

เกษตรกรชาวสวนมังคุด และโรง

คัดบรรจุ ที่มีความสนใจในการส่งออกมังคุดด้วยมาตรการทางเลือกใหม่ ต้องปฏิบัติตามขั้นตอน ผลมังคุดสดที่จะส่งไปยังประเทศญี่ปุ่นจะต้องมาจากสวนที่ปลูกเพื่อการค้าและได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตร

ผู้ผลิตมังคุด ต้องมีการจัดการสวนและการเก็บเกี่ยวตามมาตรฐานการผลิตเพื่อการค้าสำหรับส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น มีสุขอนามัยในสวนที่ดี มีการจัดการศัตรูพืชที่เหมาะสม รวมทั้งต้องยื่นขอการรับรองการตรวจรับรองสวนเพื่อการส่งออกไปญี่ปุ่นและผ่านการอบรมการส่งออกมังคุดผลสดภายใต้มาตรการทางเลือกใหม่จากกรมวิชาการเกษตร

สำหรับผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุ จะต้องแจ้งความประสงค์ไปยังกรมวิชาการเกษตร เพื่อขอเข้าร่วมการส่งออกพร้อมยื่นรายชื่อสวนมังคุดที่จะส่งออกไปยังญี่ปุ่นภายใต้มาตรการใหม่และขอรับการขึ้นทะเบียนโรงคัดบรรจุกับกรมวิชาการเกษตร สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มวิจัยการกักกันพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร โทร.0-2940-6670 ต่อ 142.

ส-เล-๓

เสียง ประชาชน

ปราโมทย์ เจริญศิลป์
นายกสสมาคมชาวนาและ
เกษตรกรไทย



ทุกชนิดสิ้นสุดลง โดยเฉพาะการประกันรายได้และเงินชดเชย ทำให้เกิดสูญญากาศในการช่วยเหลือเกษตรกร อยากให้เร่งจัดตั้งรัฐบาล

ไหนและอนาคตจะมีมาตรการมาช่วยเหลือเกษตรกรอย่างไร

นายกฯ ถ้าเป็น นายเศรษฐา ทวีสิน ไม่มีปัญหา ใครเป็นชาวนารับได้ แต่ต้องให้ความสำคัญในการดูแลสินค้าเกษตร เราสนใจแต่ว่าควรเร่งตั้งรัฐบาลให้เร็วที่สุด เพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ ส่วนตัวไม่ได้เชียร์ หรือสนับสนุนใครหรือพรรคใดเป็นพิเศษ เพราะคิดว่าทุกพรรคทำงานได้แต่ต้องมีนโยบายที่ดูแลเกษตรกร

รัฐมนตรีที่จะเข้ามาดูแล 3 กระทรวงที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร คือ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องมีความรู้และให้ความสำคัญกับภาคเกษตรอย่างจริงจัง

ปัญหาเร่งด่วนที่รัฐบาลใหม่ต้องเร่งดำเนินการ 1.แก้ปัญหาค่าครองชีพให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไป เพราะของทุกอย่างแพงหมด 2.เร่งแก้ปัญหาหนี้สินและที่ดินทำกินภาคเกษตร 3.เร่งลดต้นทุนการผลิต จัดหาปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืชราคาถูก และ 4.จัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพที่ตอบโจทย์ผู้บริโภครุ่นใหม่

การเลื่อน โหวตนายกฯ เป็นปลายส.ก. กระทบต่อเกษตรกรแน่นอน เพราะใกล้เข้าสู่หลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวคือช่วงส.ก.-ก.ย.แล้ว ถ้ายังตั้งรัฐบาลไม่ได้ เกษตรกรหวังว่าจะไม่มีใครเข้ามาบริหารจัดการน้ำที่ใช้ทำนา รอบถัดไป

ขณะที่ไทยจะเจอกับปัญหาภัยแล้งและเอลนีโญซึ่งปัญหาจะลากยาวไปถึง 2 ปี หากไม่มีน้ำทำนาชาวนาจะลำบากและเสียโอกาสด้านรายได้มหาศาล เพราะขณะนี้ราคาข้าวในตลาดโลกมีแนวโน้มเพิ่มต่อเนื่องจากกรณีอินเดียหยุดส่งออกเวียดนามนำเข้าข้าว ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีของข้าวไทย

นอกจากนี้ มาตรการดูแลสินค้าเกษตรเกือบ

“อยากให้ตั้งรัฐบาลให้เร็วที่สุดจะได้รู้ทิศทางว่าภาคเกษตรของไทยจะไปทางไหน ตอนนี้เค็งกว้างมาก และอนาคตจะมีมาตรการมาช่วยเหลือเกษตรกรอย่างไร ”

ใหม่โดยเร็ว เพื่อเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องน้ำและออกมาตรการดูแลให้ต่อเนื่อง

อยากให้ตั้งรัฐบาลให้เร็วที่สุดจะได้รู้ทิศทางว่าภาคเกษตรของไทยจะไปทางไหน ตอนนี้เค็งกว้างมาก ไม่รู้จะเดินต่อไปทาง

เกษตรวันนี้..... ● ขวนซื้อลำไย ต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค และในแต่ละ
สต็อกคุณภาพ เกรด AA+A ช่วยเหลือ สักปาดำราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
เกษตรกร สำหรับพื้นที่ปลูก ลำไย เล็กน้อยขึ้นอยู่กับราคากลาง ซึ่งจะ
คุณภาพของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร ราคาที่รวมค่าขนส่งแล้ว..... ● ผู้ที่สนใจ
จอมทอง จำกัด อยู่ในพื้นที่แปลง สามารถสั่งซื้อหรือสอบถาม
ใหญ่ลำไย อ.จอมทอง โดยจะ ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สหกรณ์
เน้นปลูกลำไยพันธุ์อีดอ ซึ่งมี การเกษตรจอมทอง จำกัด
ลูกโต เนื้อหนา เมล็ดในเล็ก จังหวัดเชียงใหม่ คุณปรางค์
รสชาติหวานกรอบ ไม่ฉ่ำน้ำ โทร. 06-4994-4592 คุณ
เป็นสายพันธุ์ที่ทนต่อทุกสภาพ ชุมพล โทร. 08-6117-6396
อากาศ สามารถผลิตได้ทั้งในและ คุณสุستی 06-5752-9142 กลุ่ม
นอกฤดู ทำให้แต่ละปีมีปริมาณ ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
ผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก..... ● สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ คุณ
โดยในฤดูกาลผลิตนี้ได้คัดลำไยคุณภาพ ณ์รุจิ โทร. 08-1288-5990 และ 0-5323-
เกรด AA+A บรรจุลงตะกร้าขนาด 3 4663 อีเมล : coop.chomtong2015@
กิโลกรัม (น้ำหนักไม่รวมตะกร้า) เพื่อ gmail.com..... ●
กระจายสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ ราคาจะแตก นายกะหล่ำปลี



ขยายพื้นที่รับประโยชน์อาคารอัดน้ำบ้านนาแซะ ต.บ้านนา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

นายสุนทร คงทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 ต.บ้านนา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร เปิดเผยว่า ในพื้นที่เกิดฝนทิ้งช่วง 5-6 เดือนในปี 2565/2566 เป็นผลจากการตัดไม้ทำลายพื้นที่ป่าทำให้น้ำตามธรรมชาติลดลง “ป่าไม้ถูกทำลายแหล่งน้ำ



ต้นเขิน ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง เพราะการตัดไม้ทำลายป่าทำให้ป่าไม่พอใช้ ผลผลิตทางการเกษตรยืนต้นตาย เช่น ทุเรียนตายเพราะขาดน้ำ” นายสุนทร คงทอง กล่าว

ส่วนแนวทางแก้ไขปัญหาชุมชนต้องการขุดลอก โครงการอาคารอัดน้ำบ้านนาแซะ พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร



200 ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตรในฤดูฝน จำนวน 300 ไร่ หน้าแล้ง 135 ไร่ ได้มากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ราษฎรมีรายได้ คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในการบริหารจัดการน้ำได้จัดตั้ง “กลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานนาแซะทิพย์ฮารา” มีสมาชิก จำนวน 195 คน

ทั้งนี้สำนักงาน กปร. และกรมชลประทาน ได้ร่วมดำเนินงานในการสนองพระราชปณิธาน

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อช่วยเหลือราษฎร หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 9 และ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา ซึ่งขณะนั้นขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร

เพื่อการแก้ไขปัญหาเมื่อปลายเดือน พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมด้วย พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ นายวิกรม คายนันท์ ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และคณะอนุกรรมการฯ ได้เดินทางไปติดตามผลการดำเนินงานโครงการพบว่าปัจจุบันสามารถส่งน้ำสนับสนุนการอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎร หมู่ที่ 7 และ 10 ตำบลบ้านนา และบริเวณใกล้เคียง จำนวน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยในปี 2567 จะปรับปรุงงานป้องกันตลิ่งด้านเหนือน้ำทิ้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวา ความยาวด้านละ 80 เมตร ขุดลอกตะกอนทรายด้านหน้าอาคารและขุดลอกลำคลอง ความยาว 50 เมตร ขุดขยายพื้นที่รับน้ำด้านเหนือน้ำบริเวณตลิ่งฝั่งขวา และปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้น (Spillway) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำของราษฎรให้ยั่งยืนตลอดไป



คนไทยอ่วมหนี้ครัวเรือนพุ่ง ระเบิดเวลาลูกใหญ่ทุบ ศก.



สถานการณ์หนี้ครัวเรือน ไตรมาส 1/2566 เพิ่มขึ้น 90.6% ของจีดีพี หรือกว่า 16 ล้านล้านบาท ในจำนวนนี้ 73% อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แบ่งเป็นสินเชื่อบ้าน 34% สินเชื่อบัตรเครดิต 11% สินเชื่อบัตรเครดิตและส่วนบุคคล 27% และอื่นๆ เช่น กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 28% เมื่อพิจารณาในส่วนของหนี้ที่ค้างชำระเกิน 90 วัน นับจากวันที่ 1 ม.ค.63 แม้จะเริ่มปรับลดลงจากจุดสูงสุดในเดือนค.ค. 2565 ที่ 4.7 ล้านบัญชี เหลือ 4.4 ล้านบัญชี ยอดหนี้ 4.1 แสนล้านบาท เหลือ 3.1 แสนล้านบาท โดยหนี้เสียดังกล่าวเป็นของธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ 60% นอนแบงก์ 30% และธนาคารพาณิชย์ 10%

ทั้งนี้ ธปท.ออกมาตรการดูแลหนี้ที่ต้องเร่งแก้ไขก่อนคือ หนี้เรื้อรัง เบื้องต้นที่

มีอยู่ 5 แสนบัญชีคาดว่าจะเริ่มบังคับใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2567 เป็นต้นไป โดยแนวทางแก้ไขคือถ้าเป็นกลุ่มหนี้เรื้อรังนาน 3 ปีย้อนหลัง ลูกหนี้จะได้รับแจ้งเตือนและนำไปจ่ายชำระหนี้ต่อเดือนให้มากขึ้น เพื่อลดภาระดอกเบี้ยและปิดจบหนี้เร็วขึ้น ส่วนกลุ่มหนี้เรื้อรังรุนแรง 5 ปีย้อนหลัง เป็นลูกหนี้ของธนาคารพาณิชย์และกลุ่มธุรกิจรายได้น้อยกว่า 20,000 บาทต่อเดือน ลูกหนี้นอนแบงก์รายได้น้อยกว่า 10,000 บาทจะได้รับดอกเบี้ยไม่เกิน 15% ต่อปี ต้องจบหนี้ภายใน 5 ปี โดยมีเงื่อนไขแก้หนี้เรื้อรังหากเข้ามาตรการจะไม่สามารถเบิกเงินเพิ่มได้จนกว่าจะปิดจบหนี้ ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน และรายงานประวัติข้อมูลเครดิตบูโรว่าเข้าปรับโครงสร้างหนี้ภายใต้มาตรการ โดยหนี้เรื้อรังเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลวงเงินหมุนเวียน เช่น บัตรกดเงินสด

สัญญาเงินกู้เบิกจ่ายได้เรื่อยๆ เป็นลูกหนี้ปกติแต่ปิดจบหนี้ไม่ได้ และไม่กำหนดขั้นต่ำ ลูกหนี้ จ่ายแต่ดอกเบี้ยมากกว่าเงินต้น และเพดานดอกเบี้ย 25% ต่อปี หากจ่าย 2% โอกาสตัดเงินต้นไม่มี ถ้ากำหนดจ่ายขั้นต่ำ 3-4% จะมีโอกาสตัดเงินต้นได้บ้าง สิ่งที่ต้องการคือให้ลูกหนี้จ่ายปิดจบได้เร็วขึ้นมีโอกาสปิดหนี้ภายใน 1 ปีจะประเมินผลกระทบเข้าร่วมมาตรการเพียงใดเพื่อปรับเปลี่ยนเงื่อนไขต่อไป

ทั้งนี้ตัวอย่าง เช่น มีวงเงินกู้หมุนเวียน 15,000 บาท มีดอกเบี้ย 25% ต่อปี จ่ายชำระขั้นต่ำ 3% ของยอดคงค้าง สมมติว่าไม่มีกรเบิกใช้วงเงินเพิ่ม หากไม่เข้าปรับหนี้ภายใต้มาตรการแก้หนี้เรื้อรังจ่ายชำระ 3% ของยอดคงค้างไม่ต่ำกว่า 100 บาทจะปิดหนี้ได้ 18 ปีจ่ายดอกเบี้ยรวม 29,000 บาท ถ้าเทียบกับการเข้า

ปรับหนี้มาตรการแก้หนี้เรื้อรังจะจ่ายเดือนละ 260 บาท เท่าเดือนก่อนหน้าที่จ่ายมา 5 ปีย้อนหลังแต่จ่ายดอกเบี้ยมากกว่าเงินต้น หากเข้ามาตราการจะปิดหนี้ใช้เวลา 3 ปี 6 เดือนจะจ่ายดอกเบี้ยอีก 2,500 บาท รวมจ่ายดอกเบี้ยทั้งหมด 17,500 บาท ประหยัดดอกเบี้ย 11,500 บาท

ขณะเดียวกันยังมีมาตรการให้สินเชื่อรับผิดชอบและเป็นธรรม ลูกหนี้ต้องได้รับข้อมูลครบถ้วน ไม่กระตุ่นให้ก่อหนี้เกินตัวเมื่อจ่ายหนี้แล้วต้องมีเงินเหลือใช้ประจำวันเปรียบเทียบดอกเบี้ยถ้าจ่ายขั้นต่ำหรือจ่ายเต็มจำนวนแตกต่างกันอย่างไร คาดจะออกแนวทางได้ไตรมาส 3 ปี 2566 และมีผลบังคับใช้ 1 ม.ค.67 และมีแนวทางแก้หนี้เสียผลักดันให้เจ้าหนี้มีแนวทางช่วยเหลือลูกหนี้ เช่น ให้ธนาคารของรัฐเร่งแก้หนี้เสียที่เกิดขึ้นในช่วงโควิด (รหัส 21) ให้นำเป็นตัวชี้วัดเคพีไอประเมินผลของแบงก์รัฐปี 2566

ส่วนการแก้หนี้ใหม่ จะให้คิดดอกเบี้ยตามความเสี่ยงผู้กู้ และจะกำหนดภาระหนี้ต่อรายได้ต่อเดือน (ดีเอสอาร์) จากเฉลี่ยดีเอสอาร์ 70% ซึ่งปัญหาคนมีรายได้ 10,000 บาทจ่ายหนี้ 9,000 บาทเหลือใช้จ่าย 1,000 บาท หรือบางคนมีรายได้ 10,000 บาทจ่ายหนี้ 10,000 บาททำให้เงินไม่เหลือพอใช้ในชีวิตรประจำวัน มีโอกาสเป็นหนี้เสียสูง โดย ธปท.จะกำหนดดีเอสอาร์ตามระดับรายได้ รายได้น้อยกว่า 3 หมื่นบาทต่อเดือน หลังรวมหนี้ใหม่ต้องไม่เกิน 60% ถ้ามากกว่า 3 หมื่นบาทต่อเดือนดีเอสอาร์ ต้องไม่เกิน 70% ธปท.จะบังคับใช้มาตรการดีเอสอาร์ เมื่อเศรษฐกิจเข้มแข็งเพียงพอ คาดเริ่ม 1 ม.ค.68

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ตัวเลขเศรษฐกิจไทย (จีดีพี) ในปี 2566 อาจจะมีการปรับลดลงจากคาดการณ์บ้าง แต่ภาพรวมจะยังเห็นการเติบโตได้ที่ระดับ 3% กลางๆ บวกลบจากคาดการณ์ล่าสุดที่ 3.6% เนื่องจากยังมีปัจจัยเสี่ยงเรื่องการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ที่ส่งผลกระทบต่อส่งออก แต่เศรษฐกิจไทยยังมีการฟื้นตัวได้ต่อเนื่อง แม้บางช่วง

อาจจะเห็นตัวเลขต่ำกว่าคาดการณ์บ้าง แต่ภาพรวมยังไม่เปลี่ยนแปลงจากที่ได้ประเมินไว้

โดยตัวเลขเศรษฐกิจในไตรมาส 2/2566 นั้น สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ จะประกาศในเดือน ส.ค.นี้ มองว่าแนวโน้มอาจจะออกมาค่อนข้างต่ำกว่าคาดการณ์น้อยจากการดูตัวเลขในเบื้องต้น แต่ไม่ได้หมายความว่าการฟื้นตัวจะไม่ต่อเนื่องส่วนหนึ่งเพราะเศรษฐกิจไทยถูกขับเคลื่อนจากการบริโภคและลงทุนเอกชน รวมไปถึงการท่องเที่ยว ภาพเหล่านี้สตอรี่ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัย โดยการลงทุนเอกชนปีนี้ น่าจะโตเกิน 4% ขณะที่การท่องเที่ยวแม้เงินจะไม่มาเร็วอย่างที่คิด แต่ยังเชื่อว่าการท่องเที่ยวต่างชาติจะอยู่ที่ 29 ล้านคนตรงนี้จะช่วยพยุงเศรษฐกิจ แต่การส่งออกอาจจะดูไม่ค่อยดีมากก็เป็นผลมาจากเศรษฐกิจโลก และเงินที่ทำให้การส่งออกไม่ค่อยดีนักซึ่งส่งออกในช่วงครึ่งปีแรกไม่ค่อยดี แต่ก็มองว่าน่าจะค่อยๆดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังและท้ายปี

ทั้งนี้ต้องยอมรับว่าบริบทของเศรษฐกิจไทยในปีที่เปลี่ยนไปจากปี 2565 ที่ภาพเงินเพื่อปรับตัวขึ้นสูงและเร็วมาก จนทำให้คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) และ ธปท. ต้องเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อดูแลเงินเพื่อ ส่วนปีนี้เศรษฐกิจไทยกลับมาในระดับที่สูงกว่าช่วงก่อนโควิด-19 แม้จะฟื้นตัวช้าตาม แต่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ขณะที่เงินเพื่อระยะยาวมองว่าจะกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายที่ 1-3% จากปัจจุบันที่ลดลงมาค่อนข้างมาก ดังนั้นโจทย์ของนโยบายการเงินจึงเปลี่ยนไป โดยตอนนี้ต้องเน้นการแลนดิ่ง จากก่อนหน้าที่ที่เน้นสมูทและเทกออฟต้องทำให้ลงได้ดี ดังนั้นสิ่งที่ต้องดูไม่ใช่แค่ปัจจัยระยะสั้นเรื่องเงินเพื่อ แต่ต้องดูภาพเศรษฐกิจระยะยาวด้วย เหมือนเป็นการปิดหมุดในระยะยาวว่าดอกเบี้ยที่จะอยู่ในระดับที่สร้างความสมดุลระยะปานกลางและระยะยาวที่เหมาะสมเป็นเท่าไร จึงดูแค่ปัจจัยระยะสั้นไม่ได้แล้ว

สำหรับ 3 เรื่องที่ต้องดูคือ 1.เศรษฐกิจ

เติบโตในระดับศักยภาพในระยะยาวหรือไม่ คือระดับ 3-4% หากโตเร็วกว่านี้ก็จะเกิดปัญหาเรื่องความร้อนแรง 2.แนวโน้มเงินเพื่อควรอยู่ในกรอบเป้าหมาย 1-3% ซึ่งเป็นระดับที่ยั่งยืน และ 3.อัตราดอกเบี้ยต้องไม่ไปสร้างปัญหาเชิงโครงสร้าง โดยเฉพาะปัญหาหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงถึง 90% ต่อจีดีพีนั้น ดังนั้นการจะไม่ให้หนี้เพิ่มต่อเนื่องคือ ต้องปรับดอกเบี้ยให้สอดคล้องกับความสมดุลระยะยาวมากขึ้น

“บริบทเศรษฐกิจไทยที่เปลี่ยนไปโจทย์นโยบายการเงินจึงต้องเปลี่ยนจากสมูทเทกออฟเป็นแลนดิ่ง การขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไป เราได้ลดดอกเบี้ยไปแล้วตรงนี้สะท้อนว่าตอนนี้มันอยู่ใกล้จุดที่จะมีการเปลี่ยน พูด่างๆ ให้ชัดเจนคือคราวหน้าก็มีโอกาสที่เราจะคง หรือขึ้นอัตราดอกเบี้ยแต่อย่างไรก็ตามยังไม่ปรับลงแน่นอน เพราะยังไม่เหมาะที่จะปรับลง จึงอยากให้ออกไป”

โดยในส่วนของความไม่แน่นอนทางการเมืองนั้น ธปท.ได้ประเมินเรื่องความล่าช้าของการใช้งบประมาณไว้แล้วที่ราว 2 ไตรมาส ซึ่งผลกระทบไม่ค่อยมาก เพราะงบรายจ่ายประจำยังดำเนินได้ปกติ ส่วนงบลงทุนอาจจะกระทบบ้าง แต่ไม่ได้เยอะจนทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจปีนี้เปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญ แต่จุดเสี่ยงจริงๆ นอกเหนือจากหน้าตารัฐบาลใหม่จะเป็นอย่างไรแล้ว ยังมีเรื่องนโยบายที่ต้องดูว่าจะมีนโยบายอะไรออกมา โดยสิ่งที่ไม่อยากจะเห็นคือนโยบายของรัฐบาลใหม่ที่บั่นทอนเสถียรภาพ เข้าใจว่าเรื่องการเมืองต้องมีสไตล์รายจ่ายแบบประชานิยม แต่ถ้าดำเนินการอยู่ในรอบ ไม่มากเกินไป มีวิธีการบริหารจัดการเม็ดเงินที่ชัดเจนถือเป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าหากมากเกินไปจนกระทบกับเสถียรภาพเศรษฐกิจก็น่าเป็นห่วง

นายสุรพล โอกาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) กล่าวว่า หนี้เสีย หรือเอ็นพีแอล ที่เกิดจากผลกระทบโควิด เรียกว่ารหัส 21 ในไตรมาส 2 ปี 2566 (สิ้นเดือน มิ.ย.66) อยู่ที่ 3.7 แสนล้านบาท คิดเป็น 3.4 ล้านคนหรือเพิ่มขึ้น 6 หมื่นล้านบาท และเพิ่ม

3 แสนคน เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกปี 2566 ที่มี 3.1 แสนล้านบาท คิดเป็น 3.1 ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่มาจากหนี้เสียรหัส 21 ของธนาคารของรัฐ ที่เพิ่ม 3.6 หมื่นล้านบาท ในไตรมาส 2 นี้ โดยข้อมูลหนี้เสียทั้งหมดในไตรมาส 2 มีอยู่กว่า 1.03 ล้านล้านบาท

ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของหนี้เสียรหัส 21 เพิ่มทั้งของจำนวนเงินและจำนวนรายต่างๆ ที่มีการเร่งปรับโครงสร้างหนี้ตามมาตรการแบบมุ่งเป้าอย่างเต็มกำลังของธนาคารทำให้เห็นถึงความอ่อนแอของความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้กลุ่มนี้ที่ชัดเจน และยังเกิดจากค่าครองชีพสูง รวมทั้งเศรษฐกิจฟื้นตัวไม่ถึงครึ่ง คำถามคือในระยะเวลาที่เหลือก่อนมาตรการปรับโครงสร้างหนี้ระยะยาว หรือมาตรการฟ้าส่มสิ้นสุดไปปลายปีนี้จะส่งผลให้เกิดความวิตกกังวลในการเร่งจัดการหนี้เสียเป็นหนี้ดีตามที่มีหวังหรือไม่

สำหรับหนี้ครัวเรือนไทยที่จัดเก็บในระบบเครดิตบูโร มีทั้งสิ้น 13.45 ล้านล้านบาท ครอบคลุมลูกหนี้ 32 ล้านคนที่เป็นหนี้กับสถาบันการเงินไทยกว่า 135 แห่งและหนี้เสียกลับเพิ่มขึ้นเกิน 1 ล้านล้านบาทอีกครั้ง มาอยู่ที่ 1.03 ล้านล้านบาท คิดเป็น 7.7% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2566 อยู่ที่ 9.5 แสนล้านบาท และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจแบบยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่และทั่วถึง ส่วนหนี้ที่ปรับโครงสร้างมีอยู่ 9.8 แสนล้านบาทเพิ่มขึ้นจากไตรมาสแรกที่มี 8 แสนล้านบาท

โดยข้อมูลของหนี้เสียเอ็นพีแอล 1.03 ล้านล้านบาท ประกอบด้วย หนี้กู้ยืมรถยนต์เกือบ 2 แสนล้านบาท, หนี้กู้ยืมบ้านที่อยู่อาศัย 1.8 แสนล้านบาท, หนี้ส่วนบุคคล 2.5 แสนล้านบาท, บัตรเครดิต 5.6 หมื่นล้านบาท, หนี้เกษตร 7.2 หมื่นล้านบาท เป็นต้นที่น่าสังเกตคือหนี้กู้ยืมรถยนต์นั้นเพิ่มขึ้นจากกลางปีที่แล้ว มิ.ย. 65 มาสูงถึง 18% ยอมรับว่ามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น และหนี้ที่กำลังเฝ้าระวังเป็นหนี้เสียหรือเอ็นพีเอ็ม แม้จะลดจาก 4.75 แสนล้านบาทในไตรมาสแรกมาอยู่ที่ 6 แสนล้านบาทในไตรมาส 2 แต่หนี้กู้ยืมรถยนต์ 2 แสน

ล้านบาท ก็ยังคงน่าเป็นห่วง

นอกจากนี้หนี้กู้ยืมบ้านที่เป็นเอ็นพีเอ็มใกล้เสียมี 1.3 แสนล้านบาท ในจำนวนนี้ 9 หมื่นล้านบาท เป็นลูกหนี้ของสถาบันการเงินของรัฐ ซึ่งสะท้อนไปที่บ้านราคาไม่แพง กลุ่มรายได้ปานกลาง, รายได้น้อย และยังมีหนี้เอ็นพีเอ็มของหนี้ส่วนบุคคลอีก 8.6 หมื่นล้านบาท โดยอัตราส่วนที่กลุ่มนี้จะไหลเป็นเอ็นพีแอลนั้นแบ่งเป็นสินเชื่อบ้านอยู่ที่ 22%, สินเชื่อรถยนต์ 12%, สินเชื่อส่วนบุคคล 54% และบัตรเครดิต 57% สะท้อนว่ายังไม่เป็นขนาดดลุ่มหลายแบบตกหน้าผาหนี้เสีย

อย่างไรก็ตาม การค้างชำระในส่วนหนี้ที่มีหลักประกันเช่น รถยนต์, บ้านที่อยู่อาศัยเป็นอะไรที่ไม่น่าจะสบายใจ เพราะยังมีเรื่องของค่าครองชีพ, ค่าไฟฟ้า, ค่าน้ำมันอีกส่วนหนึ่งที่ค่อยๆ เพิ่มขึ้น มีแรงกดดันค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วย ถ้าลูกหนี้ที่เสี่ยงงวดการจ่ายหนี้เดือนชนเดือนเริ่มมีปัญหาควรรีบเข้าไปขอคำปรึกษากับทางด่วนแก้หนี้คลินิกแก้หนี้เพื่อขอความช่วยเหลือได้ในตอนนี้

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) กล่าวว่า ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index) ผลสำรวจในเดือนก.ค.66 (สำรวจระหว่างวันที่ 20-31 ก.ค.66) พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index: ICI) ในอีก 3 เดือนข้างหน้า (ต.ค. 66) อยู่ที่ระดับ 83.45 ปรับขึ้นเล็กน้อย 2.2% จากเดือนก่อนหน้าอยู่ในเกณฑ์ทรงตัว ความเชื่อมั่นกลุ่มนักลงทุนบุคคลกลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ และกลุ่มนักลงทุนสถาบันอยู่ในเกณฑ์ทรงตัว แต่ความเชื่อมั่นกลุ่มนักลงทุนต่างประเทศอยู่ในเกณฑ์ซบเซา โดยนักลงทุนมองว่าการจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งจะเป็นปัจจัยหนุนความเชื่อมั่นมากที่สุด รองลงมาคือ การฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยว และการไหลเข้าของเงินทุน

สำหรับปัจจัยที่ลดความเชื่อมั่นนักลงทุนมากที่สุดคือ ความไม่แน่นอนในการจัดตั้งรัฐบาล รองลงมาคือการประกาศจะ

จัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Financial Transaction Tax : FTT) และสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศ ผลสำรวจเดือนก.ค.66 รายกลุ่มนักลงทุน พบว่ามีเพียงความเชื่อมั่นนักลงทุนต่างประเทศปรับลดลง 33.3% อยู่ที่ระดับ 66.67 ในขณะที่กลุ่มอื่นปรับเพิ่มขึ้น โดยนักลงทุนบุคคลปรับเพิ่ม 42.7% อยู่ที่ระดับ 93.94 กลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ปรับเพิ่ม 125.0% อยู่ที่ระดับ 112.5 และกลุ่มนักลงทุนสถาบันในประเทศปรับเพิ่ม 16.7% อยู่ที่ระดับ 100.00

ด้านดัชนี SET Index พันผวนตลอดเดือนก.ค.66 จากปัญหาเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งที่ไม่มีความชัดเจนและยังไม่สามารถเสนอชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ อีกทั้งแรงขายสุทธิต่อเนื่องของกลุ่มนักลงทุนต่างชาติและประมาณการการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปี 2566 ถูกปรับลดลงจาก 3.6% ของ GDP ที่คาดการณ์ไว้ในเดือนเม.ย. มาอยู่ที่เฉลี่ย 3.5% สาเหตุจากการคาดการณ์รายได้นักท่องเที่ยวลดลงรวมทั้งการส่งออกชะลอตัวลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 ของปีนี้ โดย SET Index ณ สิ้นเดือนก.ค.66 ปิดที่ 1,556.06 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.5% จากเดือนก่อนหน้า ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในเดือนก.ค.66 อยู่ที่ 46,002 ล้านบาท นักลงทุนต่างชาติยังคงขายสุทธิกว่า 12,558 ล้านบาทต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 ของปีนี้โดยตั้งแต่ต้นปี 2566 นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิรวมกว่า 118,181 ล้านบาท

ทั้งนี้ปัจจัยต่างประเทศที่ต้องติดตามคือ นโยบายการเงินของเฟด ที่คาดว่าจะยังไม่ลดดอกเบี้ยในเร็ววันเนื่องจากโอกาสการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาจทำให้เงินเพื่อปรับตัวขึ้นสูงอีกครั้ง รวมถึงภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ซึ่งอาจกระทบภาคการส่งออกและท่องเที่ยวของไทยในส่วนของปัจจัยในประเทศที่น่าติดตามคือ การเลือกนายกรัฐมนตรีและการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งหากล่าช้าจะกระทบต่อเศรษฐกิจและงบประมาณปี 2567 ความขัดแย้งทางการเมืองหลังการเลือกตั้งที่อาจนำไปสู่

การก่อความไม่สงบ การชะลอตัวของภาค การส่งออกที่อาจได้รับผลกระทบจากแนวโน้มการแข็งค่าของค่าเงินบาท และจากการที่ภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้ายังคงซบเซาจากแรงกดดันด้านอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูง รวมถึงสถานการณ์ภาคท่องเที่ยวในประเทศที่อาจไม่โตเท่าที่คาดการณ์ไว้

ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ก.ค.66 อยู่ที่ระดับ 55.6 ปรับตัวลดลงจากเดือนมิ.ย. ซึ่งอยู่ที่ระดับ 56.7 โดยเป็นการปรับตัวลดลงครั้งแรกในรอบ 14 เดือน ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวม เดือนก.ค.66 อยู่ที่ระดับ 50.3 ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสในการหางาน อยู่ที่ 52.7 และดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคต อยู่ที่ 63.9 โดยดัชนีทุกตัวปรับลดลงจากเดือนก่อนหน้า

โดยปัจจัยลบที่สำคัญคือ ความกังวลต่อความไม่แน่นอนในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ และเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศ,

ผู้บริโภคกังวลว่าเศรษฐกิจยังฟื้นตัวได้ช้า และปัญหาหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง, คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25% เป็น 2.00%, สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจปีนี้ ลงเหลือ 3.5% จากเดิม 3.6% จากผลของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่อาจจะกระทบต่อการส่งออกไทยในช่วงครึ่งปีหลัง, ความกังวลต่อภาวะภัยแล้ง และเอลนีโญ ตลอดจนสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยังมีความไม่แน่นอน

สำหรับปัจจัยบวกได้แก่ จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นหลังการเปิดประเทศทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในภูมิภาค และมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น, ราคาพืชผลทางการเกษตรหลายรายการปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น, ราคาน้ำมันดีเซลในประเทศยังทรงตัว, เงินบาทแข็งค่า สะท้อนว่ามีการไหลเข้าสู่ของเงินตราต่างประเทศ